



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานข้าราชการ  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานข้าราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี โดยดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ (เว้นวันหยุดราชการ) นั้น

บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานข้าราชการ ดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นแล้ว และตรวจสอบคุณสมบัติตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานข้าราชการ ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานข้าราชการ กลุ่มงานอำนวยการ ดังรายละเอียดตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และขอประกาศรายละเอียด การคัดเลือกให้ทราบ ดังนี้

๑. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรนี้ คณะกรรมการได้ตรวจสอบเอกสารและข้อเท็จจริงตามที่ผู้สมัครแจ้งไว้ในใบสมัคร หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร หรือไม่มีสิทธิได้รับการเรียกมาทำสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี หากได้รับการทำสัญญาจ้างแล้ว อาจถูกยกเลิกสัญญา

๒. กำหนดวัน เวลา การสัมภาษณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ดังนี้

วัน/เวลา	วิชาที่สอบ	คะแนนเต็ม	หมายเหตุ
วันอังคาร ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๐.๓๐ น.	สัมภาษณ์	๑๐๐ คะแนน	
	รวม	๑๐๐ คะแนน	

๓. การประกาศผลการคัดเลือก จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี และทางเว็บไซต์ <https://smpmphet.go.th>

๔. ผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการทำสัญญาจ้าง วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอรุณ สรรพคุณ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานขับรถยนต์

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี

แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	นายอรรณพ เวชเพิ่ม	วันอังคาร ที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ - สัมภาษณ์ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๐.๓๐ น. ณ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี
๒	นายพิศาล รัตนพงษ์	
๓	นายเอกรัฐ เพชรรอด	